

PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG Ở QUỲNH PHỤ Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại, từ một số địa phương đi đầu như Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lâm, An Thái... đến nay đã có trên 3.000 gia đình trong huyện tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Chưa bao giờ phong trào góp đất làm đường tại Quỳnh Phụ lan tỏa rộng khắp như hiện nay.



Trước khi xây nhà, gia đình ông Mai Văn Hội, thôn Sài, xã An Quý (Quỳnh Phụ) lùi hơn 2m đất của gia đình để tuyến đường được mở rộng.

Nở rộng phong trào góp đất làm đường

Những ngày cuối tháng 3/2022, tại tuyến đường ĐH.72C đi qua xã An Thanh luôn rộn rã tiếng máy đục, máy khoan, máy san ủi, phá dỡ tường bao, cổng đầu khi các gia đình tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất. Tại thôn Thanh Mai, nơi tuyến đường ĐH.72C đi qua, niềm vui mở đường hiện rõ trên khuôn mặt của người dân khi chính quyền địa phương bố trí máy móc cùng các gia đình dỡ bỏ tài sản trên đất. Anh Đoàn Trọng Hiếu, thôn Thanh Mai, xã An Thanh chia sẻ: Nhà tôi vừa mới xây được vài năm nhưng khi địa phương có chủ trương mở rộng đường, tôi đã viết đơn tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất như tháo dỡ mái tôn, lùi vào phần đất của nhà hơn 2m. Nếu địa phương cần thêm đất gia đình sẵn sàng góp đất không đòi lại, chỉ có như vậy mới có đường rộng, đường đẹp, kinh tế địa phương mới phát triển.

Xác định việc mở rộng đường sẽ thay đổi diện mạo quê hương, thuận lợi cho giao thông, giao thương của người dân, do đó, ngay sau khi có chủ trương của huyện, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã An Thanh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về lợi ích của việc góp đất

mở rộng đường. Ông Chu Công Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuyến đường ĐH.72C do UBND huyện làm chủ đầu tư đi qua địa phận xã An Thanh có chiều dài 1,7km, trong đó việc giải phóng mặt bằng (GPMB) giao cho địa phương thực hiện. Để hoàn thiện tuyến đường liên xã, địa phương cần giải phóng trên 8.000m² đất ở và đất nông nghiệp; tường bao, cổng đầu cần giải phóng trên 200m của 142 hộ dân. Trong quá trình triển khai, cả hệ thống chính trị trong xã tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, từ đó đồng tình ủng hộ chủ trương của huyện. Đến nay, 100% hộ dân nơi tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến đất và tháo dỡ tài sản trên đất để triển khai kế hoạch làm đường của huyện.

Tại thị trấn An Bài, với giá đất hiện tại ước tính trên 20 triệu đồng/m², không nhiều người nghĩ các gia đình có đất và tài sản trên đất ở đây sẽ tự nguyện hiến đất. Thế nhưng, khi huyện có chủ trương nâng cấp, cải tạo đường, toàn bộ 89 hộ dân nơi tuyến đường đi qua đều đồng thuận, nhất trí. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài chia sẻ: Tuyến đường ĐH.72C đi qua địa phận từ dân phố số 10 và số 11 của thị trấn An Bài. Đây là tuyến đường huyết mạch của

huyện nên đất có giá trị sinh lời cao. Sau khi tiếp nhận chủ trương của huyện, địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền, nội dung tập trung vào Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về chủ trương góp đất làm đường giao thông. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chỉ trong 1 tuần, toàn bộ 89 hộ đã đồng thuận góp khoảng 1.800m² đất thổ cư, hộ nhiều nhất lên đến 60m², tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220, tính đến ngày 31/3 toàn huyện Quỳnh Phụ đã có 14 tuyến đường (gồm đường tỉnh, đường huyện và đường liên xã) ở 29 xã, thị trấn với 2.971 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến trên 256.355m² đất ở và đất nông nghiệp.

Chưa có dự án, hàng trăm hộ dân đã viết đơn xin góp đất làm đường

Tuyến đường liên xã từ ĐH.73 đến ĐH.455 là tuyến đường huyết mạch của xã An Quý và một số xã lân cận với chiều dài trên 3,5km. Mặc dù tuyến đường chưa có chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhưng với mong muốn sớm có con đường khang trang, sạch đẹp như nhiều địa phương khác

trong huyện, hàng trăm hộ dân xã An Quý đã viết đơn tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã An Quý cho biết: An Quý là xã nội đồng, nguồn thu của địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì vậy nếu dựa vào nguồn ngân sách xã để cải tạo, nâng cấp đường sẽ không thể thực hiện được. Khi Thông báo kết luận số 220 được ban hành, xác định đây là cơ hội, điều kiện để tiếp thu dự án, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã họp bàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đến nay, toàn bộ 184 hộ dân có đất và tài sản trên đất ở, trên 40 hộ có đất nông nghiệp liên quan đến tuyến đường đều đồng thuận, nhất trí; đã có 2 hộ dân tự tháo dỡ, hiến cả tài sản, hiến đất làm đường. Điển hình là gia đình ông Mai Văn Hội, thôn Sài góp hàng chục mét vuông đất ở để làm đường. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hội cho biết: Chủ trương góp đất làm đường mà huyện đang triển khai rất hợp lòng dân. Với gia đình tôi, dù chưa có dự án làm đường qua xã nhưng nhận thấy tầm quan trọng của việc mở đường sẽ làm đẹp cho địa phương, con cháu được hưởng lợi lâu dài, trước khi làm nhà gia đình tôi đã lùi hơn 2m tương đương với 84m² đất trị giá gần 1 tỷ đồng nhưng mọi người trong gia đình đều rất vui vẻ. Mọi người đều nghĩ tiền tiêu rồi cũng hết nhưng giá trị tuyến đường mang lại cho người dân sẽ còn mãi.

Cách đây 7 tháng, trong buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa tại xã An Khê đi xã An Mỹ qua xã An Thái (tuyến đường ĐH.72), đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự vào cuộc của huyện Quỳnh Phụ cùng chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân góp đất làm đường, đây là cách làm rất mới và sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cũng như xây dựng nông thôn mới, khi đã tạo thành phong trào và có điểm khởi đầu chắc chắn sẽ không có điểm kết thúc, vì vậy công tác GPMB ở Quỳnh Phụ sẽ tiếp nối truyền thống đó và tiếp tục cần có sự chung tay vào cuộc của nhân dân. Đồng chí mong muốn Quỳnh Phụ tiếp tục nhân rộng mô hình góp đất làm đường trong toàn huyện để trở thành một hình mẫu, một huyện đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh và coi đây là cơ sở để toàn tỉnh từng bước hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngay từ những ngày đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân để phong trào hiến đất làm đường tiếp tục lan tỏa.

NGUYỄN CƯỜNG

Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

Xác định vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS) nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, những năm qua, hoạt động quản lý TNKS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Nho, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý TNKS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn. Việc sử dụng nguồn TNKS ngày càng hợp lý, hiệu quả, đã góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách về quản lý, sử dụng TNKS được ban hành và tổ chức thực hiện tốt. Các biện pháp quản lý, sử dụng được siết chặt với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm. Sở đã tham mưu ban hành quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông, ven biển; quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông; quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên các tuyến sông giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng; quy chế phối hợp quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình trong thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại địa phương; quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho các đơn vị được phép hoạt động khoáng sản và nhân dân địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đúng quy định, góp

phần quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian qua đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 29 vụ với 59 đối tượng hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy cho biết: Để nâng cao công tác quản lý nhà nước về TNKS, hàng năm Phòng đã tham mưu UBND huyện tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, nhất là việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý tại địa bàn. Đặc biệt, người dân đã mạnh dạn tố giác khi phát hiện vi phạm, nhanh chóng cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương để kiểm tra xử lý.

Ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, góp phần sử dụng và bảo đảm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục rà soát lại các quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về TNKS nhằm hạn chế các vi phạm về khai thác khoáng sản, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn TNKS trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, khai thác khoáng sản tại địa phương.

MINH NGUYỄN



Hoạt động khai thác cát biển trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, các cựu chiến binh (CCB) Thái Bình khi trở về với đời thường luôn gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận. Đối diện với khó khăn, họ bản lĩnh vượt qua để trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Để có được doanh thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm, CCB Nguyễn Văn Đạo, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất. Ông cho biết: Sau khi đi tham quan các mô hình trong và ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm, tôi quyết định về quê tích tụ ruộng đất xây dựng gia trại với diện tích hơn 5.000m² nuôi 8.000 con gà đẻ/năm, đồng thời đầu tư 12 máy ấp nở trứng gia cầm, xây dựng ao nuôi, nhà lưới để trồng các loại cây ăn quả theo hướng VietGAP; liên kết với nhiều bạn bè ở Tiền Hải, Kiến Xương để nuôi gia công cho gia đình. Để tỷ lệ gà đẻ đạt hơn 70%, tôi đầu tư hệ thống chuồng nuôi khép kín, điều chỉnh nhiệt độ nuôi cho thích hợp từng mùa, sử dụng thêm chế phẩm vi sinh để tạo độ tơi xốp cho đệm lót sinh học, hạn

Lính cựu tỏa sáng trên mặt trận kinh tế

chế mùi hôi ở chuồng nuôi, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho đàn gà. Sau khi trừ chi phí, mô hình của tôi thu về hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.

Còn với thương binh hạng 4/4 Nguyễn Xuân Phương, tham gia phát triển kinh tế chính

là cách rèn luyện thân thể, giữ cho đầu óc luôn minh mẫn khi tuổi đã cao, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho lao động. Từ một cơ sở sản xuất da giày nhỏ tại thành phố Thái Bình, ông đã mạnh dạn thay đổi mẫu mã, bắt kịp xu thế thị trường nên số

lượng sản phẩm xuất khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện nay, CCB Nguyễn Xuân Phương đang xây dựng nhà xưởng tại xã Đông Động (Đông Hưng), nâng tổng số nhà máy gia đình ông xây dựng lên 6 nhà máy, tạo việc làm cho hơn 4.000

lao động với thu nhập bình quân 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông chia sẻ: Môi trường quân ngũ giúp tôi có bản lĩnh vững vàng khi ra thương trường, nhất là đáp ứng được yêu cầu của khách hàng phương Tây. Mặt hàng của chúng tôi xuất khẩu sang Mỹ, Đức, Canada nhưng cũng phân phối tại thị trường nội địa như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong sản xuất, kinh doanh, tôi luôn coi trọng chữ tín, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, chính nhờ phương châm này mà chất lượng sản phẩm ngày càng cao, hiệu quả sản xuất tăng. Năm 2021, Công ty TNHH Đa giầy Thành Phát của tôi vinh dự được nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt, loại top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam, đây là vinh dự rất lớn đối với Công ty và cũng là động lực, cơ hội mở ra để chúng tôi phát triển hơn nữa.

Ông Lê Văn Điềm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Dù ở mặt trận nào thì mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu, trách nhiệm, tham gia với tất cả khả năng của mình. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất VAC, làm chủ các trang trại, gia trại, cơ sở sản

xuất, doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Hội CCB tỉnh chủ trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào "CCB gương mẫu" gắn với phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong 5 năm 2016 - 2021, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 1.068 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 97.739 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Về vốn, Hội CCB tỉnh hiện đang quản lý 437 tỷ tiết kiệm và vay vốn cho 12.884 hộ vay, dự nợ hơn 460 tỷ đồng. Toàn hội hiện có 36 gia đình hội viên tham gia tích tụ ruộng đất cấy lúa, trồng cây được liệu 186,7ha... Tổng kết phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021 có 23 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh.

Tích cực phát triển kinh tế, đời sống được nâng lên, hội viên CCB có điều kiện tham gia các hoạt động tình nghĩa,

giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm 2016 - 2021, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 102 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, quỹ vì nhân nhân chất độc da cam, quỹ phòng, chống dịch Covid-19, quỹ khuyến học... với tổng số tiền hơn 28,3 tỷ đồng.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên và cũng là dịp để Hội CCB tỉnh đánh giá kết quả thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", khắc phục những tồn tại, hạn chế để những năm tiếp theo triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Để làm được điều đó, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất; hỗ trợ hội viên về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm... qua đó giúp hội viên nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

TIẾN ĐẠT



Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đạo (người bên trái) đầu tư 12 máy ấp nở trứng gia cầm.